

สอนทำ‘หมอน-ที่นอน’

ปัญหาราคาขายพาราตกต่ำมีการพูดถึงนับสิบๆ ปีแล้วว่า ทางออกอย่างพึ่งการส่งออกเพียงอย่างเดียว มีความจำเป็นอย่างไรที่ควรจะมีการแปรรูปใช้เองภายในประเทศ ซึ่งสามารถแปรรูปทำได้หลายอย่างครับ ไม่ว่าจะเป็นการผสมสร้างถนน สนามกีฬา ถุงมือแพทย์ เคยไปเห็นครั้งหนึ่งในฟาร์มโคนมของเอกชนแถวๆ จ.ลำปาง ฟื้นฟูที่นอนแมคโค ทำมาจากยางพารา แต่เรากลับต้องนำเข้าจากออสเตรเลีย ทั้งที่วัตถุดิบยางพาราทั้งยางแผ่น น้ำยางดิบ บ้านเรามีจำนวนมากมหาศาล เราน่าจะทำเองได้



เชาว์ ทรงอาวุธ (ซ้าย) แสดงความยินดีต่อ ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการ กยท.คนแรก

ตอนนี้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เริ่มขับเคลื่อนและเดินหน้าโครงการแปรรูปยางพาราใช้ภายในประเทศตามนโยบายรัฐแล้วครับ ล่าสุด **เชาว์ ทรงอาวุธ** เลขาธิการที่ยังเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการ กยท. แต่ตอนนี้ **ดร.ธีธัช สุขสะอาด** มานั่งเก้าอี้ผู้ว่าการ กยท. คนแรกอย่างเป็นทางการแล้วว่า

สถานการณ์ราคาขายก็ยังตกต่ำ รัฐบาลได้ผลักดันมาตรการช่วยเหลือชาวสวนยางพาราอย่างต่อเนื่อง และมีแนวคิดช่วยเหลือราคาขายเน้นการทำทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง และเพิ่มมูลค่ามากกว่าการส่งออกเพียงอย่างเดียว

หนึ่งในนโยบายสำคัญ คือสนับสนุนการแปรรูปยางพารา และใช้ประโยชน์ภายในประเทศในรูปแบบของผลิตภัณฑ์อย่างมากขึ้น ทาง กยท. ซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบและครบวงจร จึงมอบให้กลุ่มอุตสาหกรรมยาง กยท. พัฒนาบุคลากรและเกษตรกรด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง ทำเป็นผลิตภัณฑ์จากน้ำยางพารา ที่เป็นที่ยอมรับในท้องตลาด เพื่อเป็นการสร้างรายได้ด้วยการเพิ่มมูลค่าให้ยางพาราอีกทางหนึ่ง

ณพรัตน์ วิจิตรลชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอุตสาหกรรมยาง กยท. ซึ่งได้รับมอบหมาย ก็ตอบสนองทันทีครับ และมองว่า ในจำนวนผลผลิตจากยางที่นำสนใจอย่างหนึ่งผลิตภัณฑ์หมอนยางและที่นอนยางพารากำลังเป็นที่ต้องการของตลาด มีผู้สนใจและต้องการเรียนรู้ขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์หมอนยางพาราจากน้ำยาง กลุ่มอุตสาหกรรมยาง กยท. จึงเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเกษตรกร และบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยกำหนดฝึกอบรมทั้งหมด 2 รุ่น รุ่นละ 2 วัน

รุ่นแรกจัดอบรมระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน เปิดอบรมรุ่นละ 15 คน รวม 30 คน ณ ห้องประชุมพิศ บัญญาลักษณ์ และห้องปฏิบัติการกลุ่มอุตสาหกรรมยาง สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย บางเขน กรุงเทพฯ

ผู้สนใจติดต่อได้ที่กลุ่มอุตสาหกรรมยาง โทร.0-2940-5712, 0-2940-6595 ต่อ 136 ครับ!

‘อาคม’ โต้ปชป. ยึดสร้างไฮสปีด ‘กรณี’ ยื่น ‘บิกตู’ ทบทวนใหม่-หวั่นขาดทุนบาน

‘อาคม’ ยันไทยสร้างไฮสปีดทกม.-โคราชได้แน่ โดยไม่มีปัญหาหนี้สินเพราะใช้วิธีทยอยกู้ หลังปชป.ยื่นหนังสือถึง ‘บิกตู’ ให้รัฐทบทวน ซึ่งไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจอนาคตอาจต้องใช้ภาษีมาถ่วงการขาดทุน ก.เกษตรฯ ยังหวั่นล้มดีลรถไฟกระทบแผนขายยางให้จีน

นายกรณ์ จาติกวณิช อดีตรมว.คลัง พร้อมด้วยนายสามารถ ราชพลสิทธิ์ อดีตรองผู้ว่าฯ กทม. และนายอนุชา บูรพชัยศรี อดีตร.ส.ส.ทกม. เป็นตัวแทนนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เข้ายื่นหนังสือถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อให้พิจารณาแผนการลงทุนรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา

นายกรณ์กล่าวว่า พรรคประชาธิปัตย์สนับสนุนการลงทุนรถไฟความเร็วสูงมาโดยตลอด แต่การที่ตัดสินใจลงทุนด้วยตนเอง และปรับเส้นทางจากเดิมกรุงเทพฯ-หนองคาย เหลือเพียงนครราชสีมา มองว่าอาจซ้ำซ้อนกับโครงการรถไฟทางคู่ ทั้งยังมีความเสี่ยงทางการเงินที่ไทยต้องรับภาระในการลงทุนเอง

“ผมคิดว่าค่าโดยสารกำหนดไว้ที่ขบวนละ 500 บาท (มากกว่า 3 บาท ต่อกิโลเมตร) จะต้องมีการโดยสารถึง 7 ล้านเที่ยวต่อปี ให้มีรายได้พอชำระดอกเบี้ย ซึ่งจำนวนผู้โดยสารในสมมติฐานเดิมของกระทรวงคมนาคม คือ รถไฟวิ่งผ่านขอนแก่น อุดรธานี ไปถึงหนองคาย และเชื่อมรับผู้โดยสารจากลาวและจีน บวกกับผู้โดยสารบนเส้นทางแก่งคอย-ระยอง ที่ได้มีการยกเลิกไป”

ดังนั้น โครงการนี้จะคุ้มค่าทั้งทางเศรษฐกิจและการเงิน เมื่อให้จีนร่วมลงทุนด้วยเท่านั้น หากรัฐบาลไทยไม่ดำเนินการ

ตามนี้ จะมีความเสี่ยงสูงมากที่โครงการนี้จะเป็นการต่อผู้เสียภาษีที่ต้องชดเชยการขาดทุนในอนาคต

ด้านนายอาคม เดิมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม กล่าวว่า ที่ห่วงประเทศจะมีปัญหาทางการเงินนั้นจากการหารือกับกระทรวงการคลังเบื้องต้น ก็ไม่ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการกู้เงิน และปริมาณหนี้สาธารณะ เนื่องจากจะเป็นการทยอยกู้ รวมทั้งประเทศไทยก็มีหนี้สาธารณะประมาณ 40% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) เท่านั้น

“แม้ว่ารัฐบาลจะลงทุนเองทั้งหมด 1.7 แสนล้านบาท ด้วยการกู้ยืมเงินแต่จะไม่กระทบหนี้สาธารณะแน่นอน รวมทั้งรัฐบาลยังได้มีการปรับลดโครงการก่อสร้าง เหลือเพียงแค่ระยะเดียวเท่านั้น คือ จากทกม.-โคราช ระยะทาง 250 ก.ม. วงเงินลงทุนลดลงจาก 3.6 แสนล้านบาท เป็น 1.7 แสนล้านบาท จึงไม่ต้องกังวลเรื่องความเสี่ยงทางการเงิน”

ด้านพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จะสอบถามพล.อ.ประยุทธ์ เกี่ยวกับการหารือกับรัฐบาลจีนกรณีไทยลงทุนสร้างรถไฟเองว่าจะกระทบกับสัญญาในการซื้อขายพาราจำนวน 2 แสนตันหรือไม่

“การยกเลิกสัญญาร่วมทุนรถไฟของรัฐบาลไทยและจีนยอมรับยังไม่แน่ใจว่าจะกระทบกับสัญญาซื้อขายยางหรือไม่ เพราะตามสัญญาต้องมีการส่งมอบยางภายใน 21 เม.ย.นี้ แต่หากมีการเปลี่ยนเงื่อนไขการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทยจีน สัญญาซื้อขายยางระหว่างไทยจีนจะยังคงเดิมหรือไม่ แต่ก่อนหน้านี้จีนทำหนังสือถึงการยางฯ ยืนยันรับซื้อยางจากการยางฯ ต่อ”

นายธีรภัทร์ ประยูรสิทธิ์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหาร กระทรวงเกษตรฯ ว่า การยางแห่งประเทศไทยได้รายงานเรื่องการรับซื้อยางพาราจากเกษตรกรที่ตั้งเป้า ไว้ 1 แสนตัน ว่าขณะนี้มีการรับซื้อยางไปแล้ว 2,800-2,900 ตัน ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของหน่วยงานภาครัฐที่ต้องการนำยางพาราไปใช้ ทำถนนหรือปูพื้นบ่อ รวมทั้งใช้ในกิจกรรมอื่นๆ โดยสาเหตุที่รับซื้อได้น้อยกว่าเป้าที่วางไว้ เนื่องจากเป็นช่วงปิดหน้ายาง และราคายางมีราคาเพิ่มขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 47 บาท ทำให้เกษตรกรนำยางไปขายให้กับพ่อค้าคนกลางซึ่งจะได้ราคาดีกว่านำมาขายให้ รัฐบาลกิโลกรัมละ 45 บาท

ทั้งนี้ราคายางที่เพิ่มขึ้นนั้นส่วนหนึ่งมาจากมาตรการของรัฐบาลที่ได้ทำไว้ก่อนหน้านี้ รวมทั้งมียอดสั่งซื้อจากต่างประเทศเข้ามา โดยการยางแห่งประเทศไทยเตรียมรับซื้อยางพาราเพิ่มเติมจากเกษตรกรในช่วงเดือน พฤษภาคมนี้ซึ่งเป็นช่วงเปิดหน้ายางฤดูกาลใหม่

ส่วนเรื่องการจัดทำแผนที่เกษตรเพื่อ กำหนดแผนการใช้น้ำ ใช้ดินในอนาคตนั้น ล่าสุดทางกรมพัฒนาที่ดินได้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแล้วขณะเดินทางไปตรวจราชการที่ จ.อุดรธานี คาดว่าภายในเดือนเมษายนนี้น่าจะแล้วเสร็จและเริ่มใช้ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ

นอกจากนี้ที่ประชุมยังให้ความสำคัญกับ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรอบๆ ป่าห้วยขาแข้ง อุทัยธานีและป่ารอยต่อ 5 จังหวัดคือสระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยองและจันทบุรี ที่ชาวบ้านในพื้นที่มักมีปัญหากับโขลงช้างป่า โดยจะต้องหาวิธีที่จะทำให้คนกับป่า สัตว์ป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง (วันที่ 26 มีนาคม 2559)



กระดอนไปไกลบ้านไกลช่อง
และใครที่รู้ทันบังอาจขวาง
เส้นทางนักวิ่ง มีสิทธิได้
โชคป้ายสีหาช่องทางขับไส

“บุญใจ” เข้าเวรโชลกข่าว
ประจำวันอังคารที่ 29 มีนาคม
2559..... ■ นิ่งเก้าอี้ทำงานไป
เรียบร้อยแล้ว ชีชีซ สุขสะอาด
ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย
(กยท.) ต้นเดือนหน้าเตรียมราย
ชื่อเสนอบอร์ด กยท. ให้แต่งตั้ง
รองผู้ว่าการฯอีก 3 ท่าน ทนี่ไม่พัน
ผู้ที่จะได้รับตำแหน่งอาวุโส
อันดับหนึ่ง เซาว์ ทรงอาวุธ รอง
ผอ.สทกย.ปฏิบัติหน้าที่ กยท. รอง
ลงมาเป็น พิเศษฐ์ หรือมมูล
ผอ.สถาบันวิจัยยาง ปฏิบัติหน้าที่
กยท. อีกตำแหน่งในโควตาของ
องค์การสวนยางยังต้องลุ้น อิทธิ
ฤทธิ์เจ้าแม่มุลกัณฑ์กันชน คน
สนิทที่ปรึกษารัฐมนตรี จะโปรด
ให้ผู้บังคับบัญชาท่านไหนได้
นั่งเก้าอี้ตัวนี้ หรือจะนั่งเป็นตัวเอง
เลย..... ■ และก็จริงดังคาด พลัน
ที่ผู้ว่าการ กยท.คนใหม่ปรากฏ
กาย กลุ่มลอยชายเจ้าเก่าอาศัย
บารมีของสหภาพแรงงาน เริ่ม
เดินหน้าอาชีพเทรนเนอร์ฟิตเนส
วิ่งตะกายคว้าตำแหน่งกันขาวิด
ท่าเอาคนทำงานถูกเตะกระเด็น

อย่างที่ วิทย์ ประทักษ์ใจ อดีต
ผอ.สทกย.เคยโดนมาแล้ว..... ■
หลายปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมกึ่ง
บ้านเราสะท้อนไม่น้อยจากโรค
อีเอ็มเอสกึ่งตายด่วนกันถ้วนหน้า
ทั้งในภาคตะวันออกและภาคใต้
ยังดีที่ได้กึ่งจากภาคกลางพื้นที่
น้ำจืด ซึ่งไม่เกิดโรคระบาดมา
ช่วยพุงตลาดไว้ ไม่งั้นไทยคง
ไร้กึ่งส่งตามออเดอร์แต่วันนี้คน
กึ่งแถบนี้ก็หนีเคราะห์กรรมไม่
พ้น หลังต่อสู้มาอย่างยาวนาน
ตั้งแต่ปี 2541 กับ มาตรา 9 ห้าม
เลี้ยงกึ่งความเค็มต่ำในพื้นที่น้ำ
จืด ล่าสุด พรก.การประมง พ.ศ.
2558 มีบทบัญญัติหลายเรื่อง
ที่ เกษตรกรผู้เลี้ยงกึ่งยังไม่ทราบ
โดยเฉพาะบทลงโทษเรื่องการ
ฝ่าฝืนเลี้ยงกึ่งในพื้นที่น้ำจืด 23
เม.ย.นี้ สมาคมเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ำไทย ร่วมกับ ชมรมผู้เลี้ยงกึ่ง
คุณภาพ จ.ราชบุรี จัดงานวันกึ่ง
ราชบุรี ครั้งที่ 2 เพื่อให้เกษตรกร
รู้ทัน ที่ รร.โกสเด้น ซิตี้ ราชบุรี
คนกึ่งห้ามพลาด.

บุญใจ

ม.อ.ทุ่มงบกว่า 2 ล้านบ. แปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง ปูพื้นลานกีฬา ร.ร.ได้

● รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ้มสกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยพยายามส่งเสริมสนับสนุนให้นำผลการวิจัยมาต่อยอดพัฒนาให้เกิดการใช้จริงทั้งในภาคอุตสาหกรรม และประโยชน์ต่อสังคม เมื่อเร็วๆ นี้ จึงได้นำโครงการวิจัยเรื่องการศึกษาความทนทานการใช้งานผลิตภัณฑ์แผ่นยางปูพื้นจากยางพารา มาขยายผลโดยใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยางพารา สร้างสนามอเนกประสงค์จากยางพาราจำนวน 10 สนาม คือ สนามอเนกประสงค์สำหรับการเล่นฟุตบอล หรือกีฬาชนิดอื่นๆ ภายในพื้นที่ 5 วิทยาเขต ประกอบด้วย วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วิทยาเขตภูเก็ต วิทยาเขตตรัง และวิทยาเขตปัตตานี

โดยสนามกีฬาที่วิทยาเขตหาดใหญ่ และปัตตานี ก่อสร้างเสร็จแล้ว ส่วนสนามกีฬาที่วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วิทยาเขตภูเก็ต และวิทยาเขตตรัง กำลังดำเนินการ

ก่อสร้าง ทั้งนี้ ได้สร้างสนามอเนกประสงค์ขนาดพื้นที่ 275 ตารางเมตร ให้โรงเรียนต่างๆ ซึ่งเป็นที่ตั้งของวิทยาเขตต่างๆ 5 แห่ง ได้แก่ ร.ร.วัดเขากลอย จ.สงขลา ร.ร.บ้านรุสะมิแล จ.ปัตตานี ร.ร.วัดหัวหมากลาง จ.สุราษฎร์ธานี ร.ร.เทศบาล 2 บ้านกระทุ้ จ.ภูเก็ต และร.ร.บ้านควนปริง จ.ตรัง รวมงบประมาณ 2,266,000 ล้านบาท และทำการศึกษาวิจัย “การศึกษาความทนทานการใช้งานผลิตภัณฑ์แผ่นยางปูพื้นจากยางพารา” เพื่อร่วมแก้ไขปัญหายางพาราของประเทศ และประโยชน์แก่โรงเรียนและชุมชนท้องถิ่นใกล้เคียง

อธิการบดี ม.อ. กล่าวอีกว่า ม.อ.ได้ร่วมกับชุมชนสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด จัดตั้งโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง และได้ผลิตแผ่นยางปูพื้นลานกีฬา สนามฟุตบอล ซึ่งภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ทำการวิจัยแปรรูปน้ำยางสดเป็นผลิตภัณฑ์จากยางพาราที่สร้างรายได้แก่เกษตรกรและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำ

รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ตรวจเยี่ยมจุดรับซื้อยางพาราตามนโยบายรัฐบาล
โครงการส่งเสริมใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ (29/03/2559)

กรุงเทพฯ--28 มี.ค.--กรมส่งเสริมสหกรณ์

นายเสนอ ชูจันทร์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมจุดรับซื้อยางพาราตามนโยบายรัฐบาล โครงการส่งเสริมใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ณ จุดรับซื้อยางสหกรณ์การเกษตรปฎิรูปที่ดิน ท่าแซะ จำกัด ตำบล ท่าเคย อำเภอ ท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อตรวจสอบขั้นตอนในการรับซื้อยางแผ่นดิบ คุณภาพ 3 ให้เป็นไปตามมาตรฐานการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และรับฟังปัญหา อุปสรรคในการรับซื้อยางของสมาชิกสหกรณ์ โดยมีนายนันท์วัฒน์ แก้วอำดี สหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายญาณกิตต์ ฮารุดีน หัวหน้าแผนกปฏิบัติการ การยางแห่งประเทศไทย สาขาอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายวิเชียร ทองเกิด ประธานสหกรณ์การเกษตรปฎิรูปที่ดิน ท่าแซะ จำกัด ให้การต้อนรับเมื่อเร็ว ๆ นี้

ที่มา : ThaiPR.net (วันที่ 28 มีนาคม 2559)

จังหวัดนครศรีธรรมราช เตรียมสำรวจข้อมูลการทำสวนยางพาราในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ (29/03/2559)

จังหวัดนครศรีธรรมราช เตรียมสำรวจข้อมูลการทำสวนยางพาราในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการผลผลิตยางพาราของจังหวัด รวมทั้งการจัดทำข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการผลผลิตต่อรัฐบาล



วันนี้ (28 มี.ค. 59) ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช นายศุภชัย สงประสพ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการสำรวจข้อมูลการทำสวนยางพาราในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ เพื่อเตรียมสำรวจข้อมูลการทำสวนยางพาราในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการผลผลิตยางพาราของจังหวัด รวมทั้งการจัดทำข้อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการผลผลิต โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ได้แก่ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด เกษตรจังหวัด ธารักษ์พื้นที่ สถิติจังหวัด ทรพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด และการยางแห่งประเทศไทย

นายศุภชัย สงประสพ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันดำเนินการสำรวจข้อมูลการทำสวนยางพาราในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการผลผลิตยางพาราของจังหวัด รวมทั้งการจัดทำข้อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการผลผลิตต่อรัฐบาล ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสให้แก่เกษตรกรที่ทำสวนยางพาราในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ได้เข้าถึงโครงการช่วยเหลือต่างๆ ของรัฐในอนาคต สำหรับแนวทางการสำรวจข้อมูลการทำงานสวนยางในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ได้แก่ พื้นที่ราชพัสดุ พื้นที่สาธารณประโยชน์ พื้นที่ป่าไม้ และพื้นที่อื่นๆ ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ เป็นต้น

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง ปี 57/58 ทั้งที่มีเอกสารสิทธิ์และไม่มีเอกสารสิทธิ์ของสำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นที่ประมาณ 1.85 ล้านไร่ ส่วนข้อมูลการสำรวจของสำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2556 มีพื้นที่ประมาณ 1.46 ล้านไร่ และข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรตาม พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 25 มีนาคม 2559 มีเกษตรกรจำนวน 116,133 ราย พื้นที่ปลูกยางพารา 1.358 ล้านไร่

พร้อมกล่าวย้ำว่า การสำรวจข้อมูลการทำสวนยางพาราในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในครั้งนี้มีเป้าหมายหลักเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการผลผลิตยางพาราของจังหวัด รวมทั้งการจัดทำข้อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาค่าครองชีพเกษตรกร ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสให้แก่เกษตรกรที่ทำสวนยางพาราในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ได้เข้าถึงโครงการช่วยเหลือต่างๆ ของรัฐในอนาคตเท่าที่จำเป็น ไม่มีสิ่งอื่นใดแอบแฝง เนื่องจากเกษตรกรชาวสวนยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ไม่สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางตาม พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทยได้ ซึ่งจะไม่สามารถเข้าถึงโครงการช่วยเหลือต่างๆ ของรัฐในอนาคต เช่น การแก้ไขปัญหาราคาค่าต่ำ การวางแผนพัฒนา และส่งเสริมการทำสวนยาง เป็นต้น

ดังนั้นจังหวัดจำเป็นต้องมีข้อมูลดังกล่าวไว้ เพื่อให้ทราบพื้นที่ปลูกยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ และผลผลิตในภาพรวมว่ามีมากน้อยเพียงใด ฉะนั้นเมื่อมีเจ้าหน้าที่ลงไปสำรวจข้อมูลดังกล่าว จึงขอความร่วมมือจากเกษตรกรชาวสวนยางได้กรอกข้อมูลในแบบสำรวจตามความเป็นจริงด้วย อย่างไรก็ตามจังหวัดนครศรีธรรมราชจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานสำรวจข้อมูลการทำสวนยางพาราในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล และระดับหมู่บ้านต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วิมล หนูแก้วผู้เรียบเรียง : ชลิตา กลิ่นเขยแหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

รัฐบาลพอใจผลแก้ราคา "ยางพารา" (29/03/2559)

"นายกฯ" เผย รัฐบาลพอใจผลแก้ราคา ยาง โว ยอดสั่งซื้อจากต่างประเทศทะลัก หลายประเทศเชื่อมั่นมากขึ้น ขอคนไทยเชื่อมั่นกันเอง

เมื่อเวลา 20.15 น. วันที่ 25 มี.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวต่อนหนึ่งผ่านรายการคืนความสุขให้คนในชาติถึงมาตรการกระตุ้นราคายางพาราว่า ผลการดำเนินงานในปัจจุบันมีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจในฐานะรัฐบาล แต่กลุ่มเกษตรกรอาจจะยังไม่พอใจมากนัก เพราะต้องการราคาที่สูงมากกว่านี้ ขอเวลาสักระยะ วันนี้ตนต้องเข้ามา กว่าจะได้อะไรติดไปหมด เพราะปัญหาเก่ามีอยู่ จึงต้องมาแก้ ต้องใช้อำนาจบางอย่างที่มีอยู่ในการที่ทำให้เกิดขึ้น วันนี้ที่น่าพอใจ เห็นราคาและจำนวนที่มียอดสั่งซื้อและมูลค่าการซื้อขายเป็นจำนวนมาก สามารถช่วยเพิ่มปริมาณการใช้ภายในประเทศ ทั้งยางแท่งยางแผ่นรมควันน้ำยางข้น รวมเกือบ 8 แสนตัน นอกจากนี้ยังมียอดสั่งซื้อไม้ยางพารา กว่า 2 หมื่นตู้คอนเทนเนอร์

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า ล่าสุดมีผู้ซื้อจากต่างประเทศให้ความสนใจเพิ่มเติม ทั้งจากกลุ่มประเทศอาเซียนจีน อินเดีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป สหรัฐฯ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา นอกจากนี้ในการเยือนจีนครั้งล่าสุด ท่านรัฐมนตรีจีนก็รับปากว่าจะเร่งดำเนินการในเรื่องของการซื้อขายและข่าวจากไทยให้ได้โดยเร็ว ซึ่งหลายๆ อย่างดีขึ้น หลายประเทศมีความเชื่อมั่นเรามากขึ้น วันนี้เราต้องเชื่อมั่นกัน ถ้าไม่เชื่อมั่นกัน ต่างประเทศไม่เชื่อมั่น เพราะฉะนั้นกรุณาฟังว่าตนทำอะไรอยู่ ทั้งนี้ในเรื่องของการใช้ยาง ต้องกำชับหน่วยงานตรงกลาง กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์BOI ต้องเร่งดำเนินการ รีบผลิตออกมาให้จับต้องได้เสียที โดยต้องเป็นไปตามกฎหมาย ไม่เอื้อประโยชน์ให้กับใครทั้งสิ้น

ที่มา: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2559

พณ.บีปู้ย-ยางรถยนต์หั้นราคาอีก

นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ในช่วงต้นเดือนเม.ย.นี้ จะหารือกับตัวแทนผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมี และยากำจัดศัตรูพืช เพื่อขอให้ขยายระยะเวลาการลดราคาจำหน่ายปุ๋ยออกไปจากเดิมที่จะสิ้นสุดในเดือนพ.ค.นี้ไปถึงสิ้นปี เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร จากเดิมที่ราคาปุ๋ยปรับลดราคาลงไปแล้วก่อนหน้านี้ เฉลี่ยที่ 50 บาทต่อกระสอบ และยาฆ่าแมลงลดลงไปเฉลี่ยชนิดละ 10%

“ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือลดราคามาตั้งแต่ปลายปี 2558 การขอขยายเวลาถึงสิ้นปีไม่น่ามีปัญหา ขณะนี้ราคาขายก็ลดลงกว่าเดิมอยู่แล้ว เพราะความต้องการใช้ลดลงจากภัยแล้ง ส่วนจะลดราคาปุ๋ยและยาฆ่าแมลงเท่าไรต้องรอความชัดเจนในเร็วๆ นี้”

สำหรับราคาสินค้าที่เกี่ยวข้องกับราคายางพาราที่ตกต่ำลงในขณะนี้ รวมถึงยางสังเคราะห์ที่ราคาปรับลดลงตามราคาน้ำมันด้วยนั้น สอบถามไปยังผู้ผลิตยางรถยนต์รายใหญ่ ขอความร่วมมือให้ปรับลดราคาลงอีกได้หรือไม่ ซึ่งทางกลุ่มผู้ประกอบการยางรถยนต์จะให้คำตอบกลับมายังกรมการค้าภายในภายในสัปดาห์นี้ อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการระบุว่าปรับลดราคายางรถยนต์แล้ว แต่เป็นลักษณะการจัดโปร โมชั่น

: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในอุตสาหกรรมยาง

กระดองปลาหมึกซึ่งมีแคลเซียมคาร์บอเนตสูงถึง 90% มาใช้เป็นสารเสริมแรงชนิดใหม่สำหรับยางธรรมชาติ ทดแทนการใช้แคลเซียมคาร์บอเนตจากการระเบิดภูเขา หรือเตรียมขึ้นมาจากกระบวนการทางเคมี เป็น 1 ใน 3 ผลงานวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มุ่งปรับปรุงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติให้ตอบสนองต่อการใช้งานในอุตสาหกรรมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ข้อดีของกระดองปลาหมึกคือ ราคาถูก น้ำหนักเบาและที่สำคัญคือ ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ เป็นการเพิ่มมูลค่าของวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติหรือจากภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเล ทั้งเป็นกระบวนการกำจัดขยะทางทะเลที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวประมง

งานวิจัยถัดมาเป็นการผลิตวัสดุสีเขียว โดยนำยางธรรมชาติผสมคู่กับพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ เพื่อให้ฟิล์มหัดที่ได้มีความยืดหยุ่นและหดตัวได้ดีขึ้น หรือยางธรรมชาติผสมพอลิแล็กติกแอซิดให้ทนต่อความร้อนได้สูง เป็นการเพิ่มมูลค่าของยางพารา ลดการพึ่งพิงผลิตภัณฑ์จากปิโตรเคมี

ส่วนที่ 3 คือ การนำกลับมาใช้ใหม่ของยางธรรมชาติที่หมดอายุการใช้งานแล้ว โดยศึกษากระบวนการสลายพันธะกำมะถันในยางธรรมชาติที่ผ่านกระบวนการวัลคาไนเซชันร่วมกับการเติมสารเคมี จุดเด่นคือ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ต้นทุนสารเคมีมีราคาถูก ง่ายต่อการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมที่มีกำลังการผลิตสูง ทั้งยังเพิ่มมูลค่าให้กับขยะยาง และเป็นแนวทางการพัฒนาเพื่อนำไปใช้จริงในระดับอุตสาหกรรมต่อไป

: รู่เา รู่เา รู่เาเซียน

■ ผศ.ดร.อัคร พิศาลวณิช
ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ธุรกิจเกษตรในสปป.ลาว

● ผมเขียนบทความนี้ที่โรงแรม Saibaidee@Lao นครหลวงเวียงจันทน์ (เดิมชื่อว่า “ท่าแพงนคร”) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) จากการร่วมเดินทางเก็บข้อมูลกับสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ทางการค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ ผมขึ้นเครื่องจากสุวรรณภูมิไปลงอุดรธานีใช้เวลา 1 ชั่วโมง (ไปย่างกุ้ง 45 นาที และไปกรุงพนมเปญ 55 นาที) นั่งรถต่อไปยังจังหวัดหนองคาย ซึ่งห่างจากอุดรฯ 57 กม. หลังจากนั้นทำเอกสารผ่านแดนใช้เวลา 30 นาที (รวมทั้งสองด้าน) และเดินทางบนสะพานมิตรภาพแห่งที่ 1 ระยะทาง 1,170 เมตร (ปัจจุบันมีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 4 แห่ง ในอนาคตจะเพิ่มเป็น 8 แห่ง) ห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์ 22 กิโลเมตร ซึ่งเป็นจุดสุดท้ายของโครงการก่อสร้างรถไฟจีน-ลาว ระยะทาง 418 กม. ที่เริ่มต้นจากชายแดนจีน-ลาว (ป๋อเต๋น-บ่อหาร) ผ่านแขวงหลวงน้ำทา แขวงอุดมไซ แขวงหลวงพระบาง แขวงเวียงจันทน์และจบที่นครเวียงจันทน์ วงเงินลงทุน 210,000 ล้านบาท จีนลงทุน 70% และลาว 30% เป็นรถไฟความเร็ว 160 กม.ต่อชั่วโมง เพราะมีชุดเจาะอุโมงค์ 72 อุโมงค์ (183 กม.) วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 คาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้าง 5 ปี

จากสะพานมิตรภาพถนนเป็น 4 เลน แต่เมื่อเข้าตัวเมืองนครเวียงจันทน์แล้วถนนจะเป็น 2 เลน ปัจจุบัน สปป.ลาวมีพื้นที่ทั้งหมด 236,800 ตารางกิโลเมตร (มีพื้นที่มากกว่าประเทศกัมพูชาแต่ประชากรน้อยกว่า) เนื้อที่ 80% เป็นภูเขา และมีพื้นที่ทำการเกษตรเพียง 20% หรือเท่ากับ 50,000 ตารางกิโลเมตรเท่านั้น สปป.ลาว มีชายแดนติดกับประเทศจีน (505 กม.) พม่า (236 กม.) ไทย (1,835 กม.) เวียดนาม (2,069 กม.) และกัมพูชา (435 กม.) ในปี 2015 สปป.ลาวมี GDP เท่ากับ 12,000 ล้านดอลลาร์ โดย GDP ของภาคเกษตรกรรมอยู่ที่ 37% ของ GDP รวมประเทศ ในมูลค่าของ GDP ภาคเกษตรกรรมสามารถแยกเป็น GDP ของพืช 54% ตามด้วยปศุสัตว์ 34% และป่าไม้ 10% พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของลาวคือ ข้าว (5.3 ล้านไร่) ยางพารา (1.5 ล้านไร่)

กาแฟ (450,000 ไร่) ข้าวโพด (1.3 ล้านไร่) มันสำปะหลัง (230,000 ไร่) และอ้อย (150,000 ไร่) ปี 2016 มีประชากรจำนวน 7.1 ประชากร 80% ทำงานในภาคเกษตรกรรม โดยเฉลี่ยเกษตรกรถือครองที่ดินทำการเกษตร 10 ไร่ ซึ่งพื้นที่ของเกษตรกร 80% ใช้เพื่อทำนา มีการปลูกข้าวเหนียวเพื่อการบริโภคเป็นหลัก ที่เหลือส่งออก

ปี 2012 ลาวมีพื้นที่ปลูกข้าว 5.3 ล้านไร่ แบ่งเป็นนาปี 4.5 ล้านไร่ที่เหลือเป็นนาปรัง แขวงสะหวันนะเขตปลูกที่ 1.4 ล้านไร่ จำปาสัก 6 แสนไร่ ผลิตข้าวเปลือกได้ 3.5 ล้านตัน (ใช้บริโภคในประเทศ 2.5 ล้านตัน มีการส่งออกน้อยมาก ส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศไทยและเวียดนาม) ในปี 2015 มีเป้าหมายขยายพื้นที่การปลูกข้าวให้ได้ 6.3 ล้านไร่ และผลิต

ข้าวเปลือกให้ได้ 4.2 ล้านตัน ปี 2015 เวียดนามที่มีผลผลิตต่อไร่สูงสุดในอาเซียน (900 กก.ต่อไร่) ลาวสามารถผลิตได้ 650 กก.ต่อไร่ การปลูกข้าวของลาวสามารถปลูกได้ทั้ง 3 ภูมิภาค (เหนือ กลาง และใต้) กระบวนการปลูกใน 18 แขวง รวมนครเวียงจันทน์ ข้าวสามารถให้ผลผลิตมากในภาคกลางบริเวณแขวงคำม่วน สะหวันนะเขต และเวียงจันทน์ สำหรับต้นทุนในการผลิตนั้นแบ่งแยกตามรูปแบบของการปลูก ทั้งใช้ระบบชลประทานกับน้ำฝน (Rainfed) โดยต้นทุนการผลิตที่ปลูกด้วยระบบชลประทานอยู่ที่ 3,230 บาทต่อไร่ ในขณะที่ปลูกอาศัยน้ำฝนจะถูกกว่าอยู่ที่ 2,667 บาทต่อไร่ หรือต้นทุน 6 พันบาท ช่องทางการจำหน่ายข้าวเปลือกของชาวลาวยังส่วนใหญ่นิยมขายโดยตรงให้กับโรงสีคิดเป็น 50% และขายให้กับพ่อค้าในท้องถิ่น 30% ปัจจุบันมีโรงสีในลาวมากกว่า 25,000 โรง มีกำลังการผลิตสูงสุด 30 ตันต่อวัน โดยมีการลงทุนจากทั้งนักธุรกิจจีน (Fu Teng) และเกาหลีใต้ (Duam Agro Sole)

ผมได้เก็บข้อมูลบริษัทที่ทำธุรกิจเกษตรกรรมคือบริษัท พันธุ์พัฒนาการเกษตร จำกัด ผู้เดียว โดยคุณทองสะหวัน มีบุญ เป็นประธานบริษัท ตั้งอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ ห่างจากสะพานมิตรภาพ 5 กม. ทำธุรกิจเกษตรข้าวครบวงจร นั่นคือการเพาะพันธุ์ข้าวเหนียวให้เกษตรกร (ผลิตพันธุ์ข้าวเหนียวได้ 100 ตันต่อปี) รับซื้อข้าวเปลือก โรงสีข้าว (ศักยภาพการสี 50 ตันต่อวัน) และส่งขายต่างประเทศ ขณะนี้ส่งไปขายตลาดจีน เวียดนาม ญี่ปุ่น และเซเชลส์ลาวเวีย บริษัทพันธุ์ได้รับการกิจการจากกระทรวงกลาโหมและป่าไม้ ที่ต้องการผลิตข้าวเหนียวให้เพียงพอในประเทศและส่งออกไปยังตลาดโลก (ข้าวเหนียวท้องถิ่นที่ สปป.ลาว กำลังผลักดันเพื่อขายในตลาดโลกคือ “ข้าวเหนียวพันธุ์ไก่อ้น้อย”)

ต้องพร้อมทุกด้าน
มีเงินอย่างเดียว
ไม่ใช่สูตรสำเร็จ
ในการทำธุรกิจ
กับเพื่อนบ้าน

นอกจากนี้เพื่อต้องการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ จากเดิมที่เกษตรกรปลูกข้าวเองมีผลผลิตต่อไร่อยู่ที่ 4 ตันต่อเฮกตาร์ (640 กก.ต่อไร่) แต่เมื่อเข้าร่วมโครงการนี้ทำให้ได้ผลผลิตต่อไร่ 5 ตันต่อเฮกตาร์ (800 กก.ต่อไร่) โครงการนี้เริ่มเมื่อปี 2012 มี 13 บริษัทเกษตรกรของลาวที่เข้าไปรับงานของโครงการนี้ โดยเป็นการได้รับเงินกู้จากรัฐบาลที่ปลอดดอกเบี้ย ไม่ต้องเสียภาษีนิติบุคคล และอุปกรณ์การเกษตรที่นำเข้ามาไม่ต้องเสียภาษีเช่นกัน สำหรับบริษัทพื้นที่นี้มีสมาชิก 1,000 ครัวเรือน ครอบคลุม 7,000 ไร่ ทำในรูปแบบเกษตรพันธสัญญา “รูปแบบ 2+3” คือ เกษตรกรลงแรงและที่ดินที่เหลือบริษัทให้ปัจจัยการเกษตร วิชาการและการทำการตลาด วิธีการเริ่มจากการให้เมล็ดพันธุ์กับเกษตรกรขึ้นกับขนาดพื้นที่ที่ถือครอง ทุกอย่างที่ทำให้เกษตรกรนั้นไม่มีการเงินเป็นเงิน ตั้งแต่เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย ไถ และเก็บเกี่ยว หลังจากที่เกษตรกรได้ข้าวเปลือกก็จะมีมาหักกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่บริษัทได้ให้ไว้ตั้งแต่เริ่มต้น

สำหรับโอกาสของธุรกิจไทยสามารถร่วมทุนกับบริษัทพื้นที่ ตั้งแต่เครื่องจักร เช่น รถไถนา รถเกี่ยวข้าว และรถดำนา โรงสี การทำการตลาดต่างประเทศและการทำบรรจุภัณฑ์ ผมมีข้อสังเกตของการดำเนินการเกษตรใน สปป.ลาวก็คือว่า รัฐบาลจะอนุมัติให้บริษัทเอกชนเข้าไปดำเนินการแทน ความรับผิดชอบส่วนใหญ่จะอยู่ที่บริษัทเอกชน สำหรับบริษัทแห่งนี้ มีความต้องการที่จะร่วมทุนกับนักธุรกิจไทย เพราะอยู่ใกล้ประเทศไทย การสื่อสารด้านภาษาก็ไม่ได้เป็นอุปสรรค และที่สำคัญประเทศไทยมีความพร้อมด้านการพัฒนาภาคเกษตร สามารถเข้ามาช่วยกันพัฒนาภาคเกษตรให้เข้มแข็งและเติมเต็มซึ่งกันและกันได้

นอกจากนี้ผมยังไปเก็บข้อมูลบริษัทอุตสาหกรรมเกษตรลาว (Lao Agro Industry) ซึ่งโรงงานตั้งอยู่ห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์ 80 กม. โรงงานแห่งนี้เป็นการร่วมทุนกับบริษัทลำปาง ฟู้ด ของประเทศไทยในสัดส่วน 20 ต่อ 80 เปอร์เซ็นต์ บริษัทนี้เป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวของ สปป.ลาว ที่ทำการแปรรูปสินค้าเกษตรโดยตรงจากเกษตรกร รูปแบบก็เป็น “Contract Farming” เช่นกัน ผลลัพธ์ของบริษัทนี้ประกอบด้วยการนำนมข้าวโพด ลูกชิดเชื่อม กระเทียมดอง และน้ำสับปะรด โรงงานแห่งนี้ยังมาตรฐาน BRC (British Retail Consortium) ของประเทศอังกฤษที่ทำให้สามารถส่งสินค้าไปขายประเทศต่างๆ ได้ทั่วโลก ตลาดส่วนใหญ่ยังขายเฉพาะใน สปป.ลาว แต่หลังจากนี้จะเริ่มทำตลาดต่างประเทศ

ข้อคิดสำหรับนักธุรกิจไทยในการเข้าไปทำธุรกิจการเกษตรใน สปป.ลาวก็คือ ควรใช้บริการของสำนักงานกฎหมายเพื่อจะได้ช่วยดูข้อกำหนดต่างๆ และสัญญาให้ถูกต้อง ที่สำคัญอีกอย่างแม้ว่า สปป.ลาว จะมีดินดี และน้ำดีก็ตาม สิ่งที่สำคัญที่ต้องคำนึงคือทักษะฝีมือของคนลาว เราต้องเข้ามาช่วยฝึกฝนให้คนลาวเก่งขึ้น ซึ่งตรงนี้ต้องใช้ระยะเวลา มันไม่ได้เป็นตั้งใจปรารถนาในเวลาอันรวดเร็ว การเข้าใจวัฒนธรรมและสังคมของคนลาว ก็มีความสำคัญอย่างยิ่งและเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอย่างมาก อย่าคิดว่าการสื่อสารด้านภาษาของไทยกับลาวที่ไม่เป็นอุปสรรคนั้นจะทำให้เราเข้าใจวัฒนธรรมของลาวทั้งหมด การเข้าใจพื้นที่ที่จะทำธุรกิจอย่างครบถ้วน เช่น ความพร้อมของดินและความพร้อมของน้ำมีหรือไม่ สุดท้ายการเข้ามาทำธุรกิจการเกษตรต้องมาแบบครบเครื่อง คือ เราต้องพร้อมในทุกด้าน การมีเงินทุนอย่างเดียว ไม่ใช่สูตรสำเร็จในการทำธุรกิจกับประเทศเพื่อนบ้านครับ

สศก.ชี้ภัยแล้งจุดจืดพืชเกษตรไตรมาสแรกหกดตัว 2.1 แต่คาดทั้งปีจะกระเตื้องขึ้นเป็นบวก 1.8-2.8

นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ภัยแล้งในปี 2558 ต่อเนื่องถึงต้นปี 2559 ส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรหลายชนิดลดลง เมื่อวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในไตรมาส 1 ของปี 59 จึงหกดตัว ร้อยละ 2.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 โดยสาขาการผลิตที่หกดตัว ได้แก่ สาขาพืช หดตัวร้อยละ 3.2 พืชที่มีผลผลิตลดลง คือ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน และลำไย สาขาประมง หดตัวร้อยละ 0.8 เนื่องจากปัญหาการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (IUU Fishing) ที่สหภาพยุโรปประกาศให้ใบเหลืองทำให้เรือประมงขนาดเล็กและเรือประมงพาณิชย์บางส่วนต้องหยุดทำประมง และจอดเทียบท่า สาขาบริการทางการเกษตร หดตัวร้อยละ 2.7 เป็นผลต่อเนื่องจากปัญหาภัยแล้งที่ทำให้พื้นที่เพาะปลูกลดลง การใช้บริการจ้างเตรียมดิน หรือเกี่ยวนวดข้าวลดลงตามไปด้วย ขณะที่สาขาศุ่สัตว์มีการขยายตัวร้อยละ 2.0 เพราะการผลิตปศุสัตว์ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี มีระบบการผลิตที่ได้มาตรฐานและความต้องการของตลาดยังคงขยายตัว

ส่วนสาขาป่าไม้ ขยายตัวร้อยละ 2.2 จากผลผลิตไม้ยูคาลิปตัสและไม้ยางพารามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม จากการติดตามสถานการณ์ที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ไว้ว่าปีนี้ฝนจะตกอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยปกติ และมีปริมาณมากกว่าปี 58 ซึ่งเพียงพอต่อการผลิตพืชผลทางการเกษตร โดยเฉพาะข้าวนาปีคาดว่า จะสามารถปลูกได้ตามฤดูกาล ส่งผลให้ผลผลิตข้าวนาปี รวมทั้งผลผลิตตัวอื่นจะมีปริมาณเพิ่มขึ้น ฉะนั้น คาดว่าภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในไตรมาส 2, 3, 4 จะมีการขยายตัวดีขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

โดยคาดการณ์ว่าแนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรในภาพรวมทั้งปี 2559 จะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 1.8-2.8 ทั้งนี้ คาดว่าสาขาพืชจะขยายตัวร้อยละ 2.2-3.2 สาขาปศุสัตว์ ขยายตัวร้อยละ 1.5-2.5 สาขาประมง ขยายตัวร้อยละ 0.5-1.5 สาขาบริการทางการเกษตร ขยายตัวร้อยละ 0.3-1.3 สาขาป่าไม้ ขยายตัวร้อยละ 2.3-3.3 แต่อย่างไรก็ดี ยังคงต้องติดตามสถานการณ์น้ำ สถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตร และภาวะเศรษฐกิจโลก ที่จะมีผลกระทบต่อภาคเกษตรอย่างใกล้ชิดต่อไปด้วย.

กรมวิชาการเกษตร จับมือ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ยกระดับห้องปฏิบัติการ “ยางแท่ง” สู่มาตรฐานสากล

กรมวิชาการเกษตร พร้อม
ด้วย กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ “โครงการพัฒนา
ศักยภาพห้องปฏิบัติการของ
ประเทศในการทดสอบคุณภาพ
ยางแท่งเอสทีอาร์ (STR) ที่
เป็นไปตามมาตรฐานสากล
ISO/IEC 17025” ยกระดับ
ห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพ
ยางแท่งเอสทีอาร์ สู่มาตรฐาน
สากล เสริมศักยภาพส่งออก
ยางพาราไทยสู่ตลาดโลก



สมชาย ชาญณรงค์กุล

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดี
กรมวิชาการเกษตร กล่าวภายหลังเป็น
ประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือในครั้งนี้ ว่า โครงการดังกล่าว
มีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี เพื่อสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนา
ศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่ง

ที่เอสทีอาร์ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานด้วยกิจกรรมทดสอบความ
ชำนาญห้องปฏิบัติการการฝึกอบรมทางเทคนิคการทดสอบคุณภาพ
ยางแท่ง และการฝึกอบรมทางระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม
มาตรฐานสากล ISO/IEC 17025

ขณะเดียวกันยังมุ่งพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการทดสอบ
คุณภาพยางแท่งเอสทีอาร์ให้เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล
ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ
ผู้ประกอบการและเพิ่มศักยภาพการส่งออกยางแท่งเอสทีอาร์ของไทย
สู่ตลาดโลก พร้อมส่งเสริมการขึ้นชื่อรับรองระบบคุณภาพของ
ห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่งเอสทีอาร์ตามมาตรฐาน ISO/IEC
17025 ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพสินค้ายางพาราไทยให้สามารถ
แข่งขันทางการค้าในตลาดสากลได้มากขึ้น

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า การลงนามความ
ร่วมมือครั้งนี้ กรมวิชาการเกษตรจะมีหน้าที่กำกับดูแลห้องปฏิบัติ
การทดสอบยางแท่งให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน และส่งเสริมให้ห้อง
ปฏิบัติการเข้าสู่กระบวนการขึ้นชื่อรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน
ISO/IEC 17025 เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาด
การค้าสากลและสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรห้องปฏิบัติการ
ให้มีทักษะด้านเทคนิคการทดสอบคุณภาพยางแท่ง ซึ่งกรมวิชาการ

เกษตร มีห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่ง 4 แห่ง ให้บริการทดสอบ
และรับรองคุณภาพยางแท่งเพื่อการส่งออก พร้อมบริการทดสอบ
คุณภาพยางแท่งชนิดอื่น ทดสอบเปรียบเทียบความสามารถและให้
การรับรองห้องปฏิบัติการยางแท่งของภาคเอกชน อีกทั้งยังดูแล
รับผิดชอบห้องปฏิบัติการยางแท่งของภาคเอกชน จำนวน 80 แห่ง
ที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้จัดให้มีการวิเคราะห์หรือทดสอบคุณภาพ
ยางอีกด้วย

สำหรับยางแท่งเอสทีอาร์ เป็นสินค้าไทยมีศักยภาพการ
ผลิตและส่งออกสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก โดยปี 2558 ที่ผ่านมา
ไทยมีปริมาณการส่งออกยางแท่ง จำนวน 1,822,219.84 ตัน
คิดเป็นมูลค่ากว่า 91,463.56 ล้านบาท และปี 2559 นี้ มีการ
ส่งออกแล้วกว่า 137,815.09 ตัน มูลค่า ประมาณ 6,099.85
ล้านบาท ซึ่งคาดว่า ตลาดยางแท่งเอสทีอาร์จะมีแนวโน้ม
ขยายตัวสูงขึ้น เนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนต์มีความต้องการ
ใช้ยางดังกล่าวมากขึ้น

ด้านนายสุทธิเวช ต.แสงจันทร์
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าว
ว่า ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ในครั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการจะ
เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมทดสอบความ
ชำนาญห้องปฏิบัติการให้แก่กลุ่มห้อง
ปฏิบัติการทดสอบยางแท่งของไทย
รวมทั้งฝึกอบรมด้านระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน
ISO/IEC 17025 ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และรับรองระบบงาน
ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานดังกล่าวด้วย ซึ่งคาดว่าจะสามารถ
ผลัดดันห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่งของไทยเข้าสู่มาตรฐาน



สุทธิเวช ต.แสงจันทร์

เพิ่มขึ้น และเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพสินค้า
ยางพาราไทยให้เป็นที่ยอมรับของตลาดโลก

ทั้งนี้ จากความร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับ
กรมวิทยาศาสตร์บริการครั้งนี้ คาดว่า จะยกระดับห้องปฏิบัติ
การทดสอบยางพาราไทยให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ
ของสากล อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างสมรรถนะการผลิตและส่งออก
ยางแท่งเอสทีอาร์ของไทยสู่ตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น



เกาะติด ปัญหาข่าว

ไม่กระทบขายข้าวจีน

หลิ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศชัดเจนว่า รัฐบาลไทยจะลงทุนก่อสร้างรถไฟไทย-จีนเส้นทางกรุงเทพฯ-นครราชสีมา เองทั้งหมด จากเดิมจะเป็นโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐบาลไทยและจีน ทว่าการตัดสินใจของ พล.อ.ประยุทธ์ ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนรถไฟดังกล่าว อาจมีผลกระทบต่อสัญญาที่ฝ่ายจีนตกลงที่จะซื้อข้าวสารจากไทย 2 ล้านตัน และซื้อยางพารา 2 แสนตัน เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าการลงนามสัญญาซื้อขายข้าวและยางเป็นข้อแลกเปลี่ยนที่ผูกติดกับการลงนามเอ็มโอยูความร่วมมือรถไฟไทย-จีน ระหว่างรัฐบาลไทยและจีน

อภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ ยืนยันว่า การลงทุนทำรถไฟความเร็วสูงของไทยในครั้งนี้ จะไม่กระทบต่อสัญญาซื้อขายสินค้าข้าว 2 ล้านตัน และยางพารา 2 แสนตัน โดยข้อตกลงยังคงดำเนินต่อไป เพราะถือเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบลงทุนเท่านั้น จากเดิมที่จีนจะเข้ามาร่วมลงทุน ก็เป็นไทยลงทุนเองทั้งหมด แต่เทคโนโลยีและตัวรถไฟยังคงใช้ของจีน และจีนยังเป็นฝ่ายที่ดำเนินการก่อสร้างทั้งหมด

ด้าน ชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย มองว่า ตราบไต่ที่ฝ่ายไทยยังไม่ยกเลิกก่อสร้างทางรถไฟเส้นดังกล่าวหรือเปิดประมูลให้ประเทศอื่นมาดำเนินการแทนจีน ก็เชื่อว่าจะไม่กระทบต่อการซื้อขายสินค้าเกษตร 2 ชนิด ที่ฝ่ายไทยและจีนตกลงซื้อขายกันแน่นอน ขณะที่รูปแบบและการดำเนินการก่อสร้างรถไฟไทย-จีนนั้น ไทยยังคงซื้อเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงและตัวรถไฟจากจีน โดยฝ่ายไทยเป็นผู้จัดหาแหล่งเงินมาดำเนินการเองทั้งหมด ซึ่งแทบไม่แตกต่างกับการแลกเปลี่ยนซื้อสินค้าระหว่างกันแต่อย่างใด

“เอ็มโอยูข้าวที่ได้ลงนามจากโครงการลงทุนรถไฟไทย-จีน ไม่น่าจะมีปัญหา หากไม่ใช่การยกเลิกทั้งหมด ส่วนที่ว่าจีนจะซื้อข้าวไทยอย่างไร ก็ต้องไปตกลงเรื่องราคาอีกครั้ง เพราะในเอ็มโอยูก็ระบุชัดเจนว่าจะมีการตกลงซื้อขายกันในราคาตลาด หากจะซ้าก็คงเป็นเรื่องการเจรจาต่อรองราคามากกว่า” ชูเกียรติ ให้ความเห็น

ขณะที่วันที่ 28 มี.ค.กรมการค้าต่างประเทศเปิดให้เอกชนยื่นซองตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้าร่วมประมูลข้าวสารสต็อกรัฐบาลครั้งที่ 2/2559 ปริมาณ 6.4 แสนตัน แบ่งเป็นการประมูลข้าวเป็นการทั่วไป 4.18 แสนตัน มีผู้เข้าร่วมยื่นซองคุณสมบัติ 42 ราย ส่วนการประมูลข้าวเพื่อเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมที่ใช้เพื่อการบริโภค 2.23 แสนตัน มีผู้เข้าร่วมยื่นซองคุณสมบัติทั้งหมด 7

ราย และจะทำการประกาศผู้ผ่านคุณสมบัติและเปิดให้ยื่นซองเสนอราคา วันที่ 30-31 มี.ค. 2559

ต่อประเด็นดังกล่าว ชูเกียรติ ประเมินว่า สาเหตุที่มีเอกชนสนใจเข้าร่วมประมูลข้าวเป็นการทั่วไปจำนวนมากถึง 42 ราย เพราะกระทรวงพาณิชย์ นำข้าวเหนียวและปลายข้าวเหนียวมาเปิดประมูลด้วย โดยข้าวทั้งสองชนิดกำลังเป็นที่ต้องการของตลาด เนื่องจากขณะนี้ราคาข้าวเหนียวในตลาดได้ปรับตัวสูงมาก โดยราคาส่งออกข้าวเหนียวในปัจจุบันได้ปรับขึ้นมาสูงถึงตันละ 814 เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากระดับปกติที่ราคาส่งออกข้าวเหนียวเฉลี่ยอยู่ประมาณตันละ 600 เหรียญสหรัฐ เป็นผลจากผลผลิตข้าวเปลือกเหนียวฤดูกาลนี้ปรับตัวลดลง 10-15% จากผลผลิตปกติอยู่ที่ 4-5 ล้านตัน

“ราคาข้าวเหนียวขณะนี้สูงกว่าข้าวหอมมะลิแล้ว ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนานๆ ครั้ง โดยราคาส่งออกข้าวหอมมะลิปัจจุบันอยู่ที่ตันละ 770 เหรียญสหรัฐ แต่ข้าวเหนียวขึ้นไปถึงตันละ 814 เหรียญสหรัฐ เพราะผลผลิตลดน้อยลง ทำให้โรงสีต่างเร่งซื้อข้าวเหนียวเพื่อเก็บในสต็อก และเชื่อว่าการเปิดประมูลข้าวรอบนี้จะมีเข้าแย่งซื้อข้าวกันสูง” ชูเกียรติ กล่าว ๕๗

สำนักข่าว **หัวเขียว** **กลัวจะลืม**
 วิกฤติภัยแล้งปีนี้
 หนักขนาดไหนไม่ต้อง
 จาระใน★ มีต่อหน้า 2
แม่ลูกจันทร์

สำนักข่าวหัวเขียว☆ต่อจากหน้า 1
 ให้เมื่อยต่อมทอนซิด

คนไทยทั่วประเทศยังต้องเผชิญ
 วิกฤติภัยแล้งจนรกรากแตกต่อไปอีก 3 เดือน
 ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ ม.หอ
 การค้าไทย สรุปว่า มีพื้นที่เกษตรกรรม
 ทั่วประเทศได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
 มากถึง 81.7 เปอร์เซ็นต์

ยอดหนี้สินครัวเรือนภาคเกษตร
 พุ่งกระโดดถึง 1.67 แสนล้านบาท

หรือสูงขึ้นจากปีก่อน 12 เปอร์เซ็นต์
 มูลค่าความเสียหายจากวิกฤติ
 ภัยแล้ง 1.17 แสนล้านบาท โดย
 ประมาณ

“แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนว่า
 ไม่ใช่แต่ประเทศไทยที่เผชิญวิกฤติภัย
 แล้งหนักเป็นประวัติการณ์

ประเทศเพื่อนบ้าน พม่า ลาว
 กัมพูชา เวียดนาม ต่างเผชิญวิกฤติ
 ภัยแล้งไม่แพ้ประเทศไทย

พืชผลการเกษตรแห้งตายเสียหาย
 วินาศสันตะโร

ยกเว้น ฟ้าใหญ่จีนที่อยู่ต้นแม่น้ำโขง
 ที่สมบูรณ์พูนสุขมีน้ำใช้น้ำกินเหลือเฟือ

เพราะที่เบ้มจีนใช้ความได้
 เปรียบทางภูมิศาสตร์สร้างเขื่อน
 ยักษ์ 6 เขื่อน กักแม่น้ำโขงไว้ใช้
 อย่างสบายอุรา

“แม่ลูกจันทร์” ได้พยายาม
 เรียกร้องให้ผู้นำรัฐบาล 5 ประเทศพม่า
 ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม นำปัญหานี้
 ไปเปิดคุยกับผู้นำรัฐบาลจีน

เพราะแม่น้ำโขงไม่ใช่สมบัติ
 ส่วนตัวของประเทศไทยคนเดียว

แต่เป็นทรัพยากรธรรมชาติ
 ที่ 6 ประเทศเป็นเจ้าของร่วมกัน

ดังนั้นทุกประเทศควรได้รับประ
 โยชน์จากแม่น้ำสายนี้อย่างทั่วถึงและ
 เท่าเทียม

ไม่ใช่ปล่อยให้จีนเอาเปรียบ
 ตะพึดตะพือ

“แม่ลูกจันทร์” ชื่นชม พล.อ.

ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯไทย
 ที่นำปัญหานี้ไปหารือในที่ประชุมผู้นำ
 6 ชาติ กลุ่มแม่น้ำโขง-ล้านช้าง เมื่อ
 สัปดาห์ที่แล้วอย่างเป็นทางการ

โดย นายกฯบิกตู ขึ้นข้อเสนอ
 กับ นายหลี่ เค่อเฉียง นายกฯจีน
 ขอให้มีการจัดสรรทรัพยากรน้ำของ
 แม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิ
 ภาพเพื่อลดผลกระทบจากวิกฤติภัยแล้ง
 อย่างยั่งยืน

ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปี
 ที่กลุ่มประเทศปลายน้ำโขงร่วมกัน
 ผลักดันปัญหานี้โดยตรงไปตรงมา
 ผลดีเกิดขึ้นทันที เมื่อที่ประชุม

6 ชาติเห็นชอบให้จัดตั้ง “ศูนย์ติดตาม
 บริหารจัดการแม่น้ำโขง” เป็น
 หน่วยงานถาวร ศูนย์จะมีหน้าที่สำคัญ
 3 ประการคือ

1. ประสานกับฝ่ายจีนว่าจะปล่อย
 น้ำจากเขื่อนวันเวลาใดมากน้อยเท่าใด

2. แจ้งเตือน 5 ประเทศปลายน้ำ
 ให้ทราบล่วงหน้าชัดเจน

3. ดูแลการปล่อยน้ำจากเขื่อน
 จีนในปริมาณที่เหมาะสมตลอดทั้งปี

“แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่า ถ้ารัฐบาล
 จีนทำตามข้อตกลง แม่น้ำโขงที่ไหล
 ผ่านประเทศไทยจะมีพอใช้ตลอดปี

พม่า ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม
 จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากแม่น้ำโขง
 อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

“แม่ลูกจันทร์” ห่วงอย่างเดียว
 กลัวที่ปักกิ่งจะเบี้ยวไม่ทำตาม
 สัญญา??

เพราะหลายเรื่องที่เราจกกันติดบติ
 ยังไม่เกิดขึ้นตามข้อตกลง

ตัวอย่างเช่น จีนเซ็นเอ็มโอยู
 ตกลงจะซื้อข้าวไทย 2 ล้านตัน แลม
 จะซื้อยางไทยอีก 2 แสนตัน

เซ็นเอ็มโอยูกันจีนจีนมีตั้งแต่
 วันที่ 11 มีนาคม 2558

บัดนี้ ผ่านไปแล้ว 1 ปี ยัง
 เจียบจี้ นะคุณโยม.

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มีปริมาณยางแผ่นกิโลกรัมเข้าประมูล ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น

28 มี.ค. 2559

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อขายยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดยวิธีการประมูลประจำวันที่ 28 มีนาคม 2559 มีราคา ดังนี้ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3% กิโลกรัมละ 48.26 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 55 สตางค์ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5% กิโลกรัมละ 46.95 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 78 สตางค์ ราคาขางท้องถื่น กิโลกรัมละ 45.80 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 50 สตางค์ ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 52.36 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 75 สตางค์ ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4 กิโลกรัมละ 51.25 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 70 สตางค์ ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5 กิโลกรัมละ 50.65 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 1.69 บาท ยางฟอง กิโลกรัมละ 49.89 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 1 บาท ยางคัทตั้ง กิโลกรัมละ 41.27 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 72 สตางค์ มีปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช รวม 100,000 กิโลกรัม น้ำยางสด 46.00 บาท ต่อ ก.ก. ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 3 บาท ต่อ ก.ก.

ราคายางตลาดล่วงหน้า ตลาดสิงคโปร์ ราคาอยู่ที่ 53.10 บาท ต่อ ก.ก. ปรับเพิ่มขึ้น 18 สตางค์ ต่อ ก.ก. ตลาดเซียงไฮ้ ราคาอยู่ที่ 61.13 บาท ต่อ ก.ก. ปรับเพิ่มขึ้น 73 สตางค์ ต่อ ก.ก. ตลาดโตเกียว ราคาอยู่ที่ 53.22 บาท ต่อ ก.ก. ปรับลดลง 1.50 บาท ต่อ ก.ก.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุยุทธ พิทักษ์มงคล ผู้เรียบเรียง : ชลิตา กลิ่นเซยแหล่งที่มา : สวท.นครศรีธรรมราช